



BÁO CÁO

Của Tổ Đại biểu HĐND huyện tại Hội nghị tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ Sáu - HĐND huyện khóa XI (2016-2021)

Kính thưa: -

Trước tiên, thay mặt Tổ ĐB HĐND huyện số xin kính gửi đến bà con cử tri và các vị đại biểu tham dự Hội nghị hôm nay lời chúc sức khỏe và thành công. Xin chân thành cảm ơn bà con cử tri....., đã giành thời gian đến tham dự Hội nghị tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện.

Thay mặt các vị ĐB HĐND huyện, tôi xin báo cáo với bà con ba nội dung, đó là kết quả Kỳ họp lần thứ Năm và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tư của HĐND huyện; thứ hai là dự kiến về Kỳ họp lần thứ Sáu HĐND huyện và thứ ba là báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và thực thi luật pháp trên địa bàn năm 2017 và dự kiến nhiệm vụ KT-XH, QP-AN của huyện nhà trong năm 2018.

Kính thưa bà con cử tri.

Nội dung thứ nhất là kết quả Kỳ họp thứ Năm và kết quả giải quyết ý kiến cử tri trước Kỳ họp thứ Tư HĐND huyện:

Kỳ họp thứ Năm của HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 là kỳ họp bất thường của HĐND huyện, diễn ra trong buổi sáng ngày 04 tháng 10 năm 2017, Kỳ họp đã nghe Thường trực HĐND huyện báo cáo và thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm đại biểu HĐND huyện đối với ông Nguyễn Minh Sơn – Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, đại biểu thuộc TĐB số 5 do được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh điều động về nhận công tác tại tỉnh. Kỳ họp đã bỏ phiếu kín bầu ông Lê Văn Phong – Phó Bí thư Huyện uỷ giữ chức Chủ tịch UBND huyện với 25/25 phiếu bầu hợp lệ, chiếm tỷ lệ 89,29% (25/28) so với tổng số ĐB của HĐND huyện, do có 3 ĐB không tham dự kỳ họp vì đang đi công tác tại đất liền.

Tiếp theo, thay mặt TĐB số, tôi xin báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri chúng ta trước kỳ họp thứ Tư của HĐND huyện.

(Từng TĐB báo cáo thêm với cử tri kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri với TĐB tại hội nghị TXCT trước kỳ họp thứ Tư)

Kính thưa bà con cử tri.

Nội dung thứ hai tôi xin báo cáo là Dự kiến về thời gian tổ chức và nội dung của Kỳ họp lần thứ Sáu HĐND huyện. Kỳ họp lần thứ Sáu HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021 là kỳ họp thường xuyên cuối năm của HĐND huyện, kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày, gồm ngày 20 và ngày 21, 22 tháng 12 năm 2017, tại Trụ sở của HĐND và UBND huyện, số 28 đường Tôn Đức Thắng – Côn Đảo. Kỳ họp dành phần lớn thời gian để các vị ĐB HĐND huyện và các vị khách mời nghe, thảo luận, thẩm tra và chất vấn các báo cáo về kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và thực thi luật pháp trên địa bàn năm 2017 và dự kiến nhiệm vụ KT-XH, QP-AN của huyện nhà trong năm 2018, báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm – sửa chữa tài sản, sự nghiệp kinh tế năm 2017, kế hoạch năm 2018 và kế hoạch 3 năm 2018 - 2020; báo cáo kết quả thu, chi ngân sách năm 2017, dự toán ngân sách và dự kiến phân bổ ngân sách huyện năm 2018; báo cáo của các cơ quan TAND,

VKSND và Chi cục THA DS huyện về tình hình và kết quả thực thi nhiệm vụ năm 2017 và dự kiến nhiệm vụ năm 2018.

Kỳ họp cũng sẽ dành thời gian để nghe Ban thường trực UBMT TQVN báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri huyện nhà tại 7 hội nghị TXCT trước kỳ họp, nghe Chủ tịch UBMT TQVN huyện thông báo về kết quả công tác xây dựng chính quyền năm 2017 và những kiến nghị của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội gửi đến Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện. Các vị đại biểu HĐND huyện và các vị khách mời sẽ thay mặt cử tri huyện nhà thực hiện quyền chất vấn đối với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện về những vấn đề mà đông đảo cử tri huyện nhà bức xúc hoặc quan tâm. Kỳ họp sẽ thông qua các Nghị quyết về nhiệm vụ của HĐND huyện và nhiệm vụ KT-XH, QP-AN của huyện nhà trong năm 2018. Dự kiến toàn bộ chương trình nghị sự của Kỳ họp sẽ được trực tiếp trên sóng phát thanh của Đài TT-TH huyện, xin mời bà con cử tri theo dõi.

Nội dung thứ ba, tôi xin báo cáo tóm tắt với bà con cử tri về kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và thực thi luật pháp trên địa bàn trong năm 2017 và dự kiến nhiệm vụ KT-XH, QP-AN của huyện nhà trong năm 2018.

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

Mặc dù, những tháng đầu năm Côn Đảo còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm hỗ trợ của cấp trên, nỗ lực của lãnh đạo huyện, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn, kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo năm 2017 phát triển ổn định, cụ thể:

1. Về phát triển kinh tế

- Tình hình sản xuất công nghiệp tương đối ổn định. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu như điện, nước, nước đá sản xuất kinh doanh ngày càng tăng, kịp thời phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện 174 tỷ đồng, đạt 112 % kế hoạch năm, tăng 17 % so với cùng kỳ.

- Doanh thu Thương mại – Dịch vụ là 2.224 tỷ đồng, đạt 127 % kế hoạch năm, tăng 32 % so với cùng kỳ, trong đó:

Một số ngành dịch vụ phát triển mạnh như du lịch, dịch vụ vận tải. Lượng khách du lịch đến Côn Đảo tăng mạnh, do có thêm tuyến tàu cao tốc Trần Đề – Côn Đảo và do tiếp tục làm tốt công tác quảng bá du lịch Côn Đảo. Hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân được cung ứng đầy đủ và kịp thời, không có hiện tượng ép giá, chặt chém,... giá cả các mặt hàng tương đối ổn định.

- Giá trị sản xuất nông nghiệp thực hiện trên 40 tỷ đồng, đạt 101 % kế hoạch năm, tăng 11 % so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngư nghiệp thực hiện trên 62 tỷ đồng, đạt 139% kế hoạch năm, tăng 44% so với cùng kỳ.

- Đầu tư phát triển: Ước giải ngân nguồn vốn ngân sách Tỉnh 43 tỷ đồng, đạt 73 % kế hoạch năm; giải ngân nguồn vốn XDCB phân cấp và mua sắm sửa chữa tài sản 198 tỷ đồng, đạt 75 % kế hoạch vốn năm; giải ngân vốn sự nghiệp kinh tế 122 tỷ đồng đạt 101 % kế hoạch năm.

- Tài chính – ngân sách: Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2017 ước đạt 595 tỷ đồng, đạt 106 % kế hoạch năm, trong đó: Thu ngân sách Tỉnh bổ sung 525 tỷ đồng và thu ngân sách trên địa bàn là 70 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách năm 2017 là 475 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch năm.

2. Về văn hóa - xã hội

+ Lĩnh vực y tế được quan tâm chỉ đạo, chất lượng khám chữa bệnh được cải thiện; đội ngũ y bác sĩ đảm bảo về số lượng, được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, y đức. Công tác phòng, chống các loại dịch bệnh trên địa bàn được theo dõi, giám sát chặt chẽ; các cơ sở hành nghề y dược tư nhân hoạt động đúng theo quy định của pháp luật; công tác quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được chú trọng.

+ Chất lượng giáo dục được nâng cao, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp học cao hơn năm trước; tăng cường triển khai các Kế hoạch của Đảng và Nghị quyết của HĐND huyện về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo và kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo huyện Côn Đảo giai đoạn 2017 – 2021, tầm nhìn đến năm 2030. Duy trì ổn định nề nếp các lớp bổ túc văn hóa và giáo dục phổ cập; tiếp tục triển khai các lớp tiếng Anh theo Đề án dạy và học tiếng Anh trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 – 2018. Chiêu sinh 03 lớp Đại học, gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn; Hành chính công; Sư phạm mầm non.

+ Phát huy hiệu quả mạng thông tin điện tử để quảng bá du lịch, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch Côn Đảo đến du khách và các nhà đầu tư. Tổ chức tốt các chương trình văn hóa văn nghệ phục vụ các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân và các ngày lễ lớn, các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

+ Thực hiện công tác tiếp và phát sóng các chương trình truyền thanh Đài Trung ương và các đài địa phương; phủ sóng chương trình phát thanh của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Côn Đảo. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan phản ánh một số hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tuyên truyền công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, phòng chống bệnh, dịch; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng cháy chữa cháy; đảm bảo an ninh trật tự; phổ biến pháp luật...

+ Trong năm đã triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo người có công đến các đối tượng trên địa bàn huyện; thực hiện có hiệu quả các chính sách cho vay vốn giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động; công tác giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn luôn được quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi.

3. Công tác quản lý đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường: Thực hiện thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý xây dựng, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về “tăng cường công tác bảo vệ môi trường huyện Côn Đảo đến năm 2020”; tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện thông qua các hình thức mít tinh, ra quân dọn vệ sinh môi trường, diễu hành cổ động, treo băng rôn khẩu hiệu... nhằm góp phần tạo môi trường cảnh quan biển đảo ngày càng xanh, sạch, đẹp.

4. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, cải cách hành chính: Thực hiện tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết các đơn phản ánh, kiến nghị của nhân dân đúng quy định pháp luật. Công dân được đón tiếp, hướng dẫn, giải thích chu đáo; các đơn thư được cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định. Tăng cường giải quyết thủ tục hành chính, nhằm hạn chế hồ sơ trễ hẹn. Hoàn thiện hệ thống thông tin điện tử để nâng cao hiệu quả hoạt động thủ tục hành chính của huyện.

5. Về tình hình an ninh – quốc phòng trên địa bàn huyện ổn định, thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến; công tác thông tin liên lạc, hậu cần luôn đảm bảo; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát giao thông; tuần tra, nắm bắt tình hình để giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Nhìn chung, đều đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ đã được HĐND huyện khóa XI - kỳ họp thứ 3 đề ra cho năm 2017, đặc biệt là các ngành dịch vụ, du lịch. Kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo tiếp tục phát triển ổn định, các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân ngày càng phát triển nhất là dịch vụ du lịch, vận tải đường bộ; lĩnh vực văn hóa văn nghệ, thể thao có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực; công tác phòng chống dịch bệnh được kiểm soát hữu hiệu, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ngày càng nâng cao; quốc phòng - an ninh được giữ vững, ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Côn Đảo còn một số hạn chế nhất định: Tiến độ triển khai và giải ngân vốn các dự án từ nguồn ngân sách Nhà nước còn chậm; tình trạng các cơ sở giáo dục quá tải kéo dài, nhu cầu đến trường các cháu ngày càng tăng, trong khi biên chế giáo viên ngành giáo dục chưa được bố trí theo định mức quy định; người dân từ các địa phương khác đến Côn Đảo làm ăn sinh sống ngày càng nhiều, khách du lịch đến với Côn Đảo tăng dẫn đến phát sinh các tệ nạn ma túy và các tệ nạn xã hội khác có chiều hướng phức tạp hơn.

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

- Giá trị sản xuất công nghiệp: 153 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2017.
- Giá trị sản xuất nông nghiệp: 23 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2017.
- Giá trị sản xuất ngư nghiệp: 38 tỷ đồng, tăng 1,5% so với năm 2017.
- Doanh thu thương mại: 785 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2017.
- Doanh thu các ngành dịch vụ: 1.545 tỷ đồng, tăng 6 % so với năm 2017. Trong đó, chủ yếu là doanh thu dịch vụ du lịch là 1.250 tỷ đồng.
- Lượng khách du lịch đến Côn Đảo: 260.000 lượt khách, tăng 7%, trong đó khách quốc tế là 32.000 lượt khách, tăng 3% so với năm 2017.
- Lượng khách vận chuyển đường biển 120.000 lượt khách (*trong đó tàu Côn Đảo 09 và Côn Đảo 10 là 50.000 lượt khách*).
- Tổng thu ngân sách nhà nước là 306 tỷ đồng, giảm so 49% so với năm 2017, do giảm số thu bổ sung từ ngân sách cấp trên, nội dung là giảm kinh phí trợ giá; giảm vốn sự nghiệp kinh tế bố trí có mục tiêu; giảm nguồn vốn phân cấp cho huyện quyết định đầu tư.
- Tổng chi ngân sách ngân sách là 288 tỷ đồng, giảm 39% so với năm 2017, do năm 2018, UBND tỉnh dự kiến không bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản phân cấp cho huyện và giảm bổ sung có một tiêu một số công trình vốn sự nghiệp kinh tế phát sinh năm 2017)
- Tổng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước là 473 tỷ đồng, bao gồm: vốn ngân sách Tỉnh và Trung ương 355 tỷ đồng; vốn phân cấp cho huyện 57 tỷ đồng; vốn sự nghiệp kinh tế 43 tỷ đồng, vốn mua sắm, sửa chữa tài sản 18 tỷ đồng.

2. Các chỉ tiêu văn hoá - xã hội

- Giải quyết việc làm cho 300 lao động; gửi đi học nghề và dạy nghề cho lao động nông thôn.

- Mức hưởng thụ văn hóa đạt 30 lần; 32% dân số tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên; 95% tỷ lệ gia đình văn hóa; 100% Khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa.

3. Các chỉ tiêu về môi trường

Hộ dân trên địa bàn được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước đạt 99%; Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý 97%.

4. Về quốc phòng – an ninh: Tiếp tục giữ vững và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện việc nắm bắt tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, quản lý nhân hộ khẩu, phòng chống cháy nổ, nhất là khu vực chợ và nơi tập trung đông người. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường thủy; thường xuyên thực hiện công tác phòng chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội.

Kính thưa bà con cử tri.

Vừa rồi tôi đã thay mặt Tổ ĐB số HĐND huyện báo cáo tóm tắt những nội dung cần thiết, giúp bà con cử tri có thông tin để gửi gắm tâm tư tình cảm của mình đến kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện, cảm ơn bà con đã chú ý lắng nghe và mong bà con tham gia nhiều ý kiến trong Hội nghị hôm nay. Cuối cùng xin kính chúc bà con cử tri cùng các vị ĐB tham dự hội nghị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chân thành cảm ơn và kính chào.